

## ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.11 อ่อนค่าตามภูมิภาค กังวลสถานการณ์ต.กลาง จับตาทิศทาง Flow

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (4 ต.ค. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 33.11 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าเล็กน้อยจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 33.10 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับภูมิภาคและตลาดโลก เนื่องจากดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ขณะที่ราคาน้ำมันและทองปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยตลาดมีความกังวลต่อสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

ส่วนปัจจัยในประเทศ ตลาดรอดูทิศทางของเงินทุนระหว่างประเทศ (Flow) ทั้งการลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตร รวมถึงการค้าทองและการนำเข้าน้ำมัน

"บาทเปิดตลาดอ่อนค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้เล็กน้อย หลังจากเมื่อคืนผันผวนมาก ขยับตามราคาทอง โดยตลาดกำลังหาฐานใหม่หลังมีปัจจัยเพิ่มมากขึ้น" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 32.95 - 33.25 บาท/ดอลลาร์

### \* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยน อยู่ที่ระดับ 146.83 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 146.87 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.1037 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.1039 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท. อยู่ที่ระดับ 33.045 บาท/ดอลลาร์
- นายกรัฐมนตรี ACD เผยจุดยืนไทยส่งเสริมสันติภาพ กังวลสงคราม เสนอคู่ขัดแย้งยุติความเป็นปฏิปักษ์ทันที ยึดกฎบัตรสหประชาชาติ หรือทวิภาคี "ปธน.อิหร่าน" ขอสนับสนุนช่วยตัวประกันไทย 6 คนที่เหลือ
- รมว.คลัง เปิดเผยหลังหารือกับนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยใช้เวลาเกือบ 1 ชั่วโมง 30 นาที ว่า ในการหารือกับผู้ว่าการ ธปท. มีการเห็นภาพที่ตรงกันมากขึ้น และเชื่อว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 16 ต.ค.นี้ กนง.จะนำภาพข้อมูลเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาคุยกันอย่างละเอียดมากขึ้น เพื่อตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยนโยบาย

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- "สำรวจ" ระดมสมอง ท้าผู้บริหาร "ททท." จาก 74 สำนักงานทั้งในไทยและต่างประเทศ ปลุก "ไทย" ทวงตำแหน่งผู้นำท่องเที่ยวโลก กระตุ้นความเชื่อมั่น รัฐพร้อมส่งเสริมลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แมนเมต และดึงอีเวนต์ระดับโลกมาปักหลักในไทย มั่นใจไตรมาส 4 ปีนี้ ขนทัวริสต์ต่างชาติ ได้อีก 10 ล้านคน หลัง 9 เดือนแรก ทะลุ 26 ล้านคน เห็นสัญญาณบวก "แอร์ไลน์" เพิ่มเที่ยวบินระหว่าง ประเทศพื้นทวีปยุโรปคัมแบ็ก 100% ในปี 68

- กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่าตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 6,000 ราย สู่ระดับ 225,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 221,000 ราย

- ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก ในวันพฤหัสบดี (3 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ นอกจากนี้ นักลงทุนยังเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินที่ปลอดภัย ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง และเหตุการณ์ประท้วงผลงงานของคนงานท่าเรือในสหรัฐฯ

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (3 ต.ค.) เนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในวันนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

- ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐวันนี้ ได้แก่ ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนก.ย. นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ตัวเลขจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 144,000 ตำแหน่งในเดือนก.ย. หลังจากเพิ่มขึ้น 142,000 ตำแหน่งในเดือนส.ค. และคาดว่าอัตราว่างงานเดือนก.ย.จะอยู่ที่ระดับ 4.2% ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนส.ค.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้